

Số: 153/BC-UBND

Kim Bảng, ngày 28 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

**Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg**

Thực hiện Công văn số 201/STP-PBGDPL ngày 19/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

Phần I

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUẢN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 705/QĐ-TTg, UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức 12 hội nghị triển khai; Chỉ đạo xây dựng ký kết 05 Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật giữa các ngành, đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đồng thời chỉ đạo UBND, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg.

Cụ thể: Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 11/9/2017 về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Kim Bảng; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/4/2018 về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2018” trên địa bàn huyện Kim Bảng; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 09/4/2018 về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn huyện Kim Bảng; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 22/5/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 2018 trên địa bàn huyện Kim Bảng; Triển khai văn bản số 343/UBND-TP ngày 11/4/2019 về việc triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019; văn bản số 344/UBND-TP ngày 11/4/2019 về việc triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm năm 2019. Hướng dẫn số: 01/TT-HĐPB ngày 10/4/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: phòng, chống tra tấn; các quy định về dân sự, chính trị năm 2019;...

Hàng năm tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg và việc thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo Hội đồng PBGDPL, các

ngành, các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg. Kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, đồng thời qua các đợt sơ, tổng kết, các ngành tiến hành đánh giá thi đua để đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg

Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL, nhất là Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã đa dạng hóa các loại hình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm duy trì có hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các cơ sở xã, thị trấn.

Duy trì phối hợp với Đài truyền thanh huyện xây dựng nội dung, phổ biến chuyên mục pháp luật với thời lượng 12 phút/tuần (Vào các ngày thứ 3 và thứ 6) trong đó tập trung tuyên các quy định mới.

Phối hợp với UBMT Tổ quốc và các đoàn thể, hội của huyện mở 28 lớp tập huấn tại huyện trong đó nội dung chủ yếu là tập huấn: Bộ luật dân sự, Luật hoà giải ở cơ sở, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho cán bộ, công chức cấp xã và tổ viên tổ hoà giải ở các địa phương.

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và các đoàn thể, hội của huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và trợ giúp lưu động. Kết quả đã tổ chức được 514 buổi trợ giúp cho 6.350 lượt người tham gia. Tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp gắn với công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, công tác bồi thường và hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trợ giúp pháp lý tại 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Lãnh đạo UBND, thường trực HĐND, Công chức tư pháp- Hộ tịch và 196 đồng chí Tổ trưởng các tổ hoà giải cơ sở về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phối hợp với Hội phụ nữ huyện tổ chức sinh hoạt tại 19 Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, tổ chức 135 buổi tập huấn Luật Hôn nhân & gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình và các Nghị định xử phạt VPHC liên quan thu hút hàng chục ngàn lượt hội viên tham dự.

Phối hợp với Hội nông dân tổ chức 212 hội nghị tuyên truyền Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại, Luật tố cáo thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Tổ chức kiện toàn 39 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại các xã, thị trấn.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 225 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, Luật phòng, chống ma túy cho đoàn viên các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường THCS đã thu hút hàng chục nghìn lượt Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Tổ chức 6 cuộc thi viết, 5 cuộc thi báo tường; 3 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác phòng chống bạo lực học

đường... cho đoàn viên thanh niên khối THPT và học sinh các trường THCS thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, học sinh tham gia.

Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 46 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi các dự án và đã thu hút hàng nghìn người có quyền lợi và nghĩa vụ tham dự.

Bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, trường học, các xã, thị trấn theo kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật” của UBND tỉnh. Hàng tháng, hàng quý UBND huyện giao cho Phòng tư pháp theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện “Ngày pháp luật” tại đơn vị một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Chỉ đạo UBND huyện kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện, ra Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Để đảm bảo thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật, UBND huyện đã ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thường xuyên khi có sự biến động cán bộ đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và cơ cấu, cụ thể: Ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Kim Bảng; Quyết định số 5666/QĐ-UBND ngày 03/09/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Kim Bảng (29 thành viên). Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện (15 thành viên); Quyết định số 5669/QĐ-UBND ngày 03/09/2020 về việc Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện (20 thành viên). Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện cập nhật các văn bản, quy định mới của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiến hành rà soát đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hiện có đồng thời tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cụ thể:

* Tuyên truyền viên cấp xã: 180 đồng chí, trong đó:

- Nam: 102 đồng chí, nữ: 78 đồng chí

- Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật : 35 đồng chí (trong đó: Số có chuyên môn Luật là 18 đồng chí)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả của Chương trình, các Đề án của Chương trình

Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền giáo dục thích hợp nhằm ổn định tình hình ở cơ sở.

Quyết định số 705/QĐ-TTg được triển khai sau 4 năm cùng với việc tiếp tục triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn huyện. Trong quá trình tuyên truyền pháp luật đã có cơ sở để xác định rõ nội dung, đổi mới

trong lựa chọn các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật thiết thực, hiệu quả; các nguồn lực đảm bảo cho công tác PBGDPL đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL đã dần được quan tâm.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, khó khăn

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa phương có thời điểm còn mang tính hình thức, chất lượng tuyên truyền pháp luật chưa cao.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Hoạt động của các CLB pháp luật ở cơ sở có nơi còn ỷ lại cho chính quyền và các ngành chức năng cho nên chất lượng hoạt động chưa đồng đều.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn

- Năng lực công tác và trình độ nhận thức về pháp luật của một số cán bộ chính quyền, các ngành đoàn thể còn hạn chế.

- Kinh phí và cơ sở vật chất dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa phân khai rõ ràng và còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

3. Bài học kinh nghiệm

- Có sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng và kiểm tra đôn đốc của các cấp chính quyền sự phối kết hợp nhịp nhàng của các ngành.

- Sự phối kết hợp phải được thường xuyên liên tục để vừa nắm chắc tình hình, vừa trao đổi bổ khuyết cho nhau tạo thành nề nếp trong các chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình phải được thường xuyên cập nhật những kiến thức pháp luật các văn bản quy định mới.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL

- Tiếp tục triển khai triển khai sâu rộng các nội dung Quyết định số 705/QĐ-TTg cùng với việc triển khai mạnh mẽ Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW và thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan và các xã, thị trấn.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, địa phương; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên của Hội đồng của huyện; đề xuất để có chính sách hợp lý đối với các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tốt.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ cấp xã, nhân dân ở nông thôn, người lao động trong các doanh nghiệp; người khuyết tật; nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.


- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như an toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới, an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội,...; chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới, phù hợp; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bồi dưỡng cán bộ của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Quan tâm đầu tư kinh phí, chế độ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, phương tiện làm việc nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung và yêu cầu của Chương trình. Tổ chức các cuộc giao lưu để các cán bộ thực hiện chương trình học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng phối hợp.

- Đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập huấn cho báo cáo viên, trang bị tài liệu pháp luật, đầu sách cho các câu lạc bộ pháp luật có tư liệu trong sinh hoạt.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ - TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp Hà Nam (đề b/cáo);
- TTHU, HĐND huyện (đề b/cáo);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Tùng

**CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL GIAI ĐOẠN 2017-2021 THEO QUYẾT ĐỊNH
SỐ 705/QĐ-TTG NGÀY 25/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

**Mẫu I
KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG**

STT	Văn bản hướng dẫn chỉ đạo		Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình hành động và các Đề án	
	Loại văn bản	Số lượng	Thành lập BCĐ Chương trình	Thành lập, kiện toàn BCĐ, TTK các Đề án
1	Kế hoạch	6	2	3
2	Công văn	9		

**Mẫu II
DANH MỤC CÁC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PBGDPL
THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG**

STT	Cơ quan chủ trì tham mưu	Cơ quan phối hợp	Tên Kế hoạch	Số; ngày/ tháng/năm ban hành	Cấp ban hành
1	Phòng Tư pháp	Các ngành	Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Kim Bảng	107/KH-UBND ngày 11/9/2017	UBND huyện
2	Phòng Tư pháp	Huyện đoàn	Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2018” trên địa bàn huyện Kim Bảng	64/KH-UBND ngày 09/4/2018	UBND huyện
3	Phòng Tư pháp	Huyện đoàn	Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn huyện Kim Bảng	65/KH-UBND ngày 09/4/2018	UBND huyện
4	Phòng Tư pháp	Công an huyện	Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021	92/KH-UBND ngày 22/5/2018	UBND huyện
5	Phòng Tư pháp		Triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm năm 2019	số 344/UBND-TP ngày 11/4/2019	UBND huyện

6	Phòng Tư pháp		Triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019	343/UBND-TP ngày 11/4/2019	UBND huyện
---	---------------	--	--	----------------------------	------------

Mẫu III
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL,
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, CÁN BỘ
PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL

Năm	Số lượng thành viên HĐPH PBGDPL	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh		Báo cáo viên pháp luật cấp huyện		Tuyên truyền viên cấp xã		Công chức tư pháp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL		Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ PBGDPL	
		Số lượng	Trình độ (ĐH luật, ĐH khác, sau ĐH...)	Số lượng	Trình độ (ĐH luật, ĐH khác, sau ĐH...)	Số lượng	Trình độ (Đại học luật, đại học khác...)	Số lượng	Trình độ (ĐH luật, ĐH khác, sau ĐH...)	Số lượng	Trình độ (ĐH luật, ĐH khác, sau ĐH...)
2017	29			20 (ĐH Luật =7, ĐH khác = 13)		108 (ĐH Luật =46, ĐH khác = 62)		35 (ĐH Luật =33, ĐH khác = 02)			
2018	29			20		108		35			
2019	29			20		108		35			
2020	29			20		108		35			
2021	29			20		108		35			

Mẫu IV
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PBGDPL

Năm	Phổ biến pháp luật trực tiếp (PBPLTT)		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (tin, bài)	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng	Số lượng các tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số	
	Số cuộc PBPL TT (Cuộc)	Số lượt người tham dự (Lượt người)	Số cuộc thi (Cuộc)	Số lượt người dự thi (Lượt người)					Số lượng tài liệu	Loại tài liệu
2017	72	6.424	2	17.500	4.265	1.442	102	2 (Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử)		
2018	122	10.395	3	19.500	4.265	1.442	142	2		
2019	117	10.865	3	3.500	6.094	1.502	136	2		
2020	128	11.844	2	2.710	5.040	1.465	144	2		
2021	116	14.650	2	19.420	8.950	2.566	235	2		

Mẫu V
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL

Năm	Kinh phí cấp tỉnh		Kinh phí cấp huyện	Kinh phí cấp xã
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác		
2017			21.000.000	36.500.000
2018			27.600.000	38.600.000
2019			37.000.000	42.200.000
2020			29.500.000	43.500.000
2021			11.500.000	23.500.000